

BÁO CÁO

**Giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND thị xã
trước kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã.

Thực hiện Thông báo số 209/TB-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND thị xã về việc tổng hợp ý kiến họp Tổ đại biểu HĐND thị xã.

UBND thị xã báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND thị xã cụ thể, như sau:

1. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Phú

Đề nghị Trung tâm Y tế thị xã làm rõ nội dung sau: Chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đảm bảo, thái độ phục vụ của nhân viên y tế chưa tốt, để một bộ phận người dân bức xúc; giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Đối với nội dung này UBND thị xã có Công văn số 3904/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã giải trình, cụ thể như sau:

Chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa được đảm bảo thái độ phục vụ của nhân viên y tế chưa tốt, để một bộ phận người dân bức xúc. Do nguyên nhân chủ quan và khách quan cụ thể:

+ Nguyên nhân khách quan: Thực trạng cơ sở hạ tầng hiện tại khu điều trị đã xuống cấp và hư hỏng đồng thời một số phòng chưa đạt chuẩn theo tiêu chuẩn y tế, nhất là khu cấp cứu trung tâm làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh cho người dân đến nằm điều trị (Việc thực hiện sửa chữa cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, hư hỏng tại đơn vị hiện có trong gói thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế (Bơm kim tiêm, dây chuyền dịch ...) kéo dài dẫn đến việc người dân đến khám, điều trị còn phải mua thuốc, vật tư y tế để điều trị làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tiêu cực của người nhà người bệnh và người bệnh đối với nhân viên y tế.

+ Nguyên nhân chủ quan: Việc chấp hành y đức của nhân viên tại một số bộ phận (nhất là nơi đón tiếp đầu tiên) chưa được tốt. Nhất là trong phát ngôn, cử chỉ chưa phù hợp với qui tắc ứng xử của ngành.

Đối với tình trạng thiếu thuốc, vật tư, Y tế kéo dài chưa được khắc phục:

Việc mua thuốc, hoá chất phục vụ cho công tác khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Long phải nằm trong danh mục thuốc, hoá chất – vật tư y tế tiêu hao đầu thầu tập trung của Tỉnh Bình Phước (Công văn 3805 ngày 23/10/2020 của



UBND tỉnh Bình Phước về việc thuận chủ trương phân cấp phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh). Tuy nhiên các kết quả thầu tập trung của tỉnh trong thời gian qua đã hết hiệu lực cụ thể:

- + Gói thầu VTYT hết hiệu lực từ ngày 24/7/2020.
- + Gói thầu hoá chất hết hiệu lực từ ngày 29/10/2021.
- + Gói thầu thuốc tân dược hết hiệu lực từ ngày 04/11/2022.
- + Gói thầu thuốc YHCT hết hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

Vì vậy Trung tâm y tế không thực hiện được việc mua thuốc, vật tư y tế để đáp ứng khám, điều trị cho nhân dân.

- Hướng khắc phục:

- Về hướng khắc phục chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa được đảm bảo.

Trung tâm Y tế đã tiến hành họp kiểm điểm tập thể, cá nhân đối với bộ phận liên quan trực tiếp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí liên quan đến khâu đón tiếp bệnh nhân (Khoa Hồi Sức Cấp Cứu trung tâm...)

Thành lập tổ Quản lý chất lượng bệnh viện (Tổ trưởng là Phó giám đốc)

Quán triệt về ý thức, tinh thần thái độ phục vụ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức của đơn vị

- Về hướng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, Y tế

Trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài, trước tình hình khó khăn của đơn vị, TTYT thị xã Bình Long đã có Báo cáo và tham mưu UBND thị xã các Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền thuận chủ trương để đơn vị thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác chuyên môn.

+ Ngày 30/10/2023 UBND tỉnh có công văn thuận chủ trương mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung tâm y tế Bình Long (Công văn số 3849/UBND – TH ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước). Thực hiện Công văn này, ngày 14/12/2023, TTYT thị xã Bình Long đã lập Tờ trình số 166/TTr-TTYT về việc Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc generic cho TTYT thị xã Bình Long đợt 1 giai đoạn 2023-2024 gửi SYT để thẩm định, gửi UBND tỉnh phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

+ Ngày 22/12/2023 Sở Y tế có Quyết Định 705/QĐ-SYT ngày 22/12/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, oxy y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023-2025. Thực hiện Quyết định này, Trung tâm Y tế đã hoàn thiện việc xây dựng xây dựng danh mục các loại thuốc gửi Sở Y tế thẩm định.

Hiện tại, trước mắt Trung tâm Y tế thị xã Bình Long đã tổ chức các gói thầu thuốc, vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia với giá trị mỗi gói không quá 200 triệu đồng. Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế các gói thầu dưới 200 triệu cũng không giải quyết được khó khăn của đơn vị. Những gói thầu này chỉ ưu tiên mua được một số thuốc, vật tư dùng trong cấp cứu. Chính vì vậy hiện nay Trung tâm Y tế thị xã Bình Long có tình trạng thiếu một số thuốc, vật tư y tế và hoá chất xét nghiệm dùng trong chẩn đoán và điều trị.

Trung tâm Y tế thị xã nghiêm túc nhận khuyết điểm về chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian qua chưa được đảm bảo, nhất là đối với thái độ tinh thần phục vụ của một số đội ngũ Y bác sỹ chưa đúng chuẩn mực khi tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong thời gian qua đồng thời nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong thời gian tới.

2. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Lương

- Hiện nay trên địa bàn xã Thanh Lương đang tiến hành xây dựng 02 tuyến đường: Đường từ tổ 10 ấp Thanh An đi nhà văn hóa ấp Thanh An và đường TLT5 đoạn từ QL13 đến cổng chào ấp Phổ Lố; tuy nhiên, hiện nay một số người dân phản ánh chất lượng các công trình không đảm bảo. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm rõ vấn đề chất lượng công trình đang thi công hiện nay tại 02 tuyến đường này.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3905/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu Ban Quản lý DA ĐTXD thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan giải trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thị xã Bình Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng đường từ tổ 10 ấp Thanh An đi nhà văn hóa ấp Thanh An xã Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Theo Báo cáo số 49/BC-MT ngày 21/12/2023 của Ban GSĐTCD xã Thanh Lương phản ánh nhà thầu không làm theo thiết kế của hồ sơ bản vẽ là đổ nhựa 02 lần lớp đá 1x2, 01 lớp đá mi. Nhà thầu chỉ đổ 01 lần lớp đá 1x2 và 02 lần đá mi, như vậy là không đúng với hồ sơ thiết kế.

Trước hết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chân thành cảm ơn ý kiến của Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Thanh Lương đã theo dõi, giám sát và kịp thời phản ánh quá trình thi công đường tổ 10 ấp Thanh An và đường TLT5 xã Thanh Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã giải trình ý kiến như sau:

- Căn cứ hồ sơ BCKTKT công trình đường tổ 10 ấp Thanh An được phê duyệt. Trong quá trình thi công Ban QLDA ĐTXD luôn phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị kiểm định thí nghiệm về chất lượng công trình thường xuyên và đánh giá chất lượng công trình thi công thực tế đath chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và thi công theo TCVN 8863:2011 về thi công mặt đường láng nhựa nóng. Phần láng nhựa trong đơn giá chi tiết hạng

mục công trình mã số: AD.24233 Làm mặt đường láng nhựa. Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m².

Lớp 1 đá 0,5-2 (A24.1088)

Lớp 2 0,5-1,6 (A24.1089)

Lớp 3 0,5-1 (A24.1090)

Trên cơ sở kiểm tra khối lượng thực tế công trình và kết quả kiểm định độc lập đạt chất lượng yêu cầu thiết kế và đơn vị thi công đã thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Căn hồ sơ BCKTKT công trình: Xây dựng đường TLT5 đoạn từ QL13 đến cổng chào ấp Phố Lố xã Thanh Lương, thị xã Bình Long đã được phê duyệt. Về công tác quản lý chất lượng công trình thi công luôn được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong quá trình thi công công trình xây dựng đường TLT5 phần mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m² (theo tiêu chuẩn TCVN 8863:2011 mặt đường láng nhựa nóng). Công tác vệ sinh mặt đường cấp phối đá dẫn trước khi tưới nhựa lớp 1, có một số vị trí cục bộ vệ sinh chưa đạt theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn thi công đã được cán bộ Ban giám sát cộng đồng phát hiện và thông báo cho chủ đầu tư. Khi nhận được sự phản ánh, Ban QLDA ĐTXD, tư vấn giám sát và đơn vị thi công cùng cán bộ Ban giám sát cộng đồng xã kiểm tra hiện trường công trình các vị trí trên. Đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành ngay xử lý, khắc phục và vệ sinh lại mặt đường đá dăm tại các vị trí đảm bảo đạt yêu cầu thiết kế về chất lượng công trình. Sau khi xử lý khắc phục, chủ đầu tư, giám sát kết hợp ban giám sát cộng đồng đồng phúc tra lại và thống nhất cho đơn vị thi công triển khai các công việc tiếp theo đúng qui định quản lý chất lượng công trình.

- Hiện nay một số tuyến đường trên địa bàn xã Thanh Lương đường dây điện xuống cấp, chồng chéo lên nhau, có nhiều nơi do đường dây điện lắp đặt lâu năm đã xuống cấp nên đường dây trùng xuống gần đường đi gây nguy hiểm cho người dân và đặc biệt là với trẻ em. Đề nghị Điện lực thị xã có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cấp hệ thống điện trong thời gian tới.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3902/UBND-TH ngày 21/12/2023 đề nghị Điện lực Bình Long giải trình, cụ thể như sau:

Điện lực Bình Long phối hợp cùng UBND xã Thanh Lương đi kiểm tra thực trạng tại các khu vực kiến nghị trên, qua đó xin trả lời như sau:

- Hiện trạng: những vị trí kiến nghị của đại biểu đều là đường dây hạ thế sau điện kế thuộc tài sản khách hàng, các hộ tự đầu tư và sử dụng lâu năm xuống cấp gây mất an toàn.

- Giải pháp thực hiện: Đề nghị các hộ dân có đường dây sau điện kế các khu vực trên thực hiện phát quang cây xanh, bảo trì hằng năm để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

3. Ý kiến Tổ đại biểu phường Phú Đức

- Tổ Đại biểu Tổ 05 – phường Phú Đức đề nghị UBND thị xã ngoài việc giao UBND phường Phú Đức vận động người dân không xả rác xuống kênh Cầu trắng; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng thị xã tiến hành khảo sát, có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực trên.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3903/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải trình, cụ thể như sau:

Hiện nay do thiết kế các công trình kết nối song song 2 bên có kết cấu cầu là cống hộp nên tình trạng mùa mưa cỏ, rác và các nhánh cây tập trung tại trụ giữa cống làm hạn chế dòng chảy không thoát nước kịp gây ngập úng, việc giải pháp thay thế cống hộp thành cầu phải cần có kinh phí đầu tư, khi có kế hoạch kinh phí sửa chữa, cầu xuống cấp UBND thị xã cấp sẽ thay thế kết cấu bằng cầu và sẽ có kế hoạch khắc phục trước mùa mưa năm 2024.

- UBND phường Phú Đức đã có Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 03/4/2023 về việc khảo sát gắn mới hệ thống đèn chiếu sáng, ngày 11/4/2023 UBND thị xã đã có Công văn chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tham mưu triển khai giải quyết Tờ trình của UBND phường Phú Đức; tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết, đến nay cử tri tiếp tục kiến nghị về nội dung nêu trên. Tổ Đại biểu Tổ 05 đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát và giải quyết kiến nghị của cử tri phường Phú Đức.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3903/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải trình, cụ thể như sau:

Qua khảo sát tại vị trí trên tại ngã 3 đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quốc Lộ 13, UBND thị xã không thể thực hiện đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng, phạm vi lắp đặt đèn chiếu sáng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước lắp đặt, qua đó phòng Quản lý Đô thị đã liên hệ với công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước đề nghị lắp đặt thêm bóng đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông tại ngã 3 đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quốc Lộ 13 trong thời gian sớm nhất.

4. Ý kiến Tổ đại biểu phường Hưng Chiến

- Đề nghị UBND thị xã quan tâm, đầu tư cống, mương thoát nước đường Lương Thế Vinh (sau chùa Phật Quốc Vạn Thành) phường Hưng Chiến để giải quyết tình trạng ngập lụt về mùa mưa.

Để khắc phục tình trạng ngập úng nêu trên, hiện nay UBND đang hoàn tất các bước để thi công dự án xây dựng hệ thống mương thoát nước kênh hậu trung tâm hành chính, có thiết kế đảm bảo thoát nước tại khu vực nêu trên.

- Đề nghị UBND thị xã quan tâm, bố trí nguồn vốn xây dựng đường tổ 6, ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến do các hộ dân trên tuyến đường còn khó khăn,

phường Hưng Chiến đã vận động nhiều lần nhưng người dân không có khả năng đóng góp kinh phí.

Đối với nội dung này, UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát tham mưu UBND thị xã giải quyết theo đề nghị của Tổ đại biểu phường Hưng Chiến.

- Đề nghị các ngành liên quan khẩn trương triển khai xây dựng trường Tiểu học Thanh Bình.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3905/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu Ban Quản lý DA ĐTXD thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan giải trình, cụ thể như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đã khẩn trương triển khai các bước lập hồ sơ của dự án theo trình tự xây dựng qui định hiện hành để sớm triển khai thi công dự án trên.

5. Ý kiến Tổ đại biểu phường Phú Thịnh

Đề nghị UBND thị xã quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là những người đang hưởng BHYT; có giải pháp giải quyết dứt điểm khu đất Lò gạch khu phố Phú Hòa; việc ngập úng cục bộ phát sinh sau nạo, vét suối Cầu Trắng.

- Công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là những người đang hưởng BHYT.

Cũng với các nội dung đã báo cáo giải trình ở trên. Một lần nữa Trung tâm Y tế thị xã cũng xin nhận khuyết điểm và có giải pháp nhằm nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới, đáp ứng ngày một tốt hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn mà Thị uỷ, HĐND thị xã, UBND thị xã giao.

- Việc ngập úng cục bộ phát sinh sau nạo, vét suối Cầu Trắng.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3903/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải trình, cụ thể như sau:

Sau khi nạo, vét suối cầu trắng tình trạng ngập úng cục bộ tại các vị trí không thoát nước được do đất bồi lắng qua đó phòng Quản lý Đô thị đã đi khảo sát và đã chỉ đạo đơn vị thi công nạo, vét các vị trí trên và cắt bỏ bờ đê để nước thoát xuống suối cầu trắng để tránh tình trạng ngập úng trong mùa mưa tại khu vực trên.

- Có giải pháp giải quyết dứt điểm khu đất Lò gạch khu phố Phú Hòa.

Đối với nội dung này, UBND thị xã có Công văn số 3901/UBND-TH ngày 21/12/2023 yêu cầu phòng Tài nguyên - MT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan giải trình, cụ thể như sau:

+ Khu đất Lò gạch khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh:

Khu đất trên có tổng diện tích 23.864m² (có bản trích đo kèm theo), tọa lạc tại khu phố Phú Hoà, phường Phú Thịnh chia làm 2 khu, khu đất trước đây thuộc quyền quản lý sử dụng của hợp tác xã An Hoà có diện tích 2.515,18m² (số liệu đo đạc năm 2002 theo Quyết định số 2046/QĐ-UB ngày 24/10/2002 về việc thu hồi đất của công ty cao su Bình Long cho hợp tác xã An Hoà thuê đất), còn lại thuộc khu đất lò gạch cũ. Năm 2007, UBND tỉnh Bình Phước có chủ trương giao cho UBND huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long) quản lý, quy hoạch khu dân cư tại thông báo số 108/TB-UBND ngày 22/5/2007 đối với khu đất thuộc lò gạch cũ. Riêng khu đất Hợp tác xã An Hoà, UBND tỉnh quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất cho DNTN An Hoà với diện tích 1.026,2m²; phần diện tích còn lại 1.616,4m² (trong đó có 914,9m² hành lang lộ giới) giao UBND huyện Bình Long quản lý để xét giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

Về nguồn gốc sử dụng đất: khu đất trên, trước đây là xí nghiệp xây dựng thuộc quyền quản lý của Công ty cao su Bình Long sử dụng vào mục đích xây dựng sản xuất gạch, kho chứa vật liệu, sau khi công ty không sử dụng nữa, các hộ dân đã lấn chiếm sử dụng. Trong quá trình lấn chiếm sử dụng, các hộ sang nhượng (trái phép) cho nhau, đến thời điểm hiện tại có 73 thửa đất, 39 hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà.

+ Khó khăn, vướng mắc:

Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2006 có nội dung: khu đất lò gạch cũ: Giao toàn bộ khu đất trên cho UBND huyện Bình Long quản lý, quy hoạch khu dân cư các trường hợp lấn chiếm (21 hộ) và xây dựng nhà trái phép. UBND huyện xử lý hành chính theo Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính Phủ đồng thời thông báo cho các hộ không được xây dựng công trình trái phép để tránh thiệt hại về tài sản khi thực hiện quy hoạch.

Như vậy, việc giao đất chỉ dừng lại ở văn bản thuận chủ trương của tỉnh từ năm 2007, chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh về cho thị xã Bình Long đối với khu đất trên.

Qua kiểm tra kết quả cho thấy các hộ dân đã sử dụng đất ổn định và xây dựng nhà trên đất, ranh giới rõ ràng không tranh chấp với nhau, lấn chiếm sử dụng đất từ trước năm 2004 đến 2014. Như vậy, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại khu vực đất lò gạch thuộc trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp hoặc làm nhà ở. Mặt khác, với diện tích nhỏ khi quy hoạch khu dân cư sẽ không đủ đất để bố trí các khu chức năng phục vụ mục đích công cộng, chi phí xây dựng và hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cao do đó việc xây dựng khu dân cư là không phù hợp.

+ Kiến nghị, đề xuất

Từ những nội dung trên UBND thị xã Bình Long đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xin chủ trương không thực hiện việc xây dựng khu dân cư theo thông báo số 108/TB-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Bình Phước và xin chỉ đạo giải quyết đối với khu đất trên.



Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII. /

Nơi nhận:

- CT, PCT. HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Hồng Vân